

Số: 14/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm 1985

CHỈ THỊ

Về việc gửi tiền tiết kiệm, góp vốn thu mua lương thực

Ngày 20 tháng 12 năm 1984, Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ thị thưởng khản số 55/CT-UB về việc vận động phong trào tiết kiệm, góp vốn để thu mua lương thực.

Qua thực tế hơn 1 tháng thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

1. Lãi suất tiết kiệm góp vốn mua lương thực cho thành phố được áp dụng là 5% một tháng, kỳ hạn gửi là từ 1 tháng trở lên. Sau 1 tháng, người gửi được rút tiền khi cần thiết. Với những người đã gửi tiền tiết kiệm mua lương thực trước đây, nay được chuyển sang thống nhất vào sổ tiết kiệm này để hưởng lãi suất 5% tháng.

Lãi suất tiết kiệm mua lương thực 5% tháng do Ngân hàng Nhà nước trả (phần Ngân hàng trả 2% lãi suất theo quy định của Nhà nước, Công ty kinh doanh lương thực thành phố trả 3% còn lại). Ngân hàng thành phố cùng Công ty Kinh doanh lương thực hợp tác giải quyết cụ thể vấn đề này. Khi người gửi tiết kiệm mua lương thực rút tiền thì quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa có trách nhiệm trả đủ theo yêu cầu người gửi.

2. Cán bộ công nhân viên chức ăn gạo cung cấp có tiền gửi càng tốt, không tiền gửi thì thôi, không bắt buộc. Chú trọng tích cực vận động càng nhiều càng tốt trong các giới đồng bào kinh doanh công thương nghiệp.

Nơi vận động và thu tiền gửi là ở phường. Cán bộ công nhân viên chức có tiền gửi nên gửi ở phường cùng với gia đình, cũng có thể gửi ở cơ quan. Như vậy, ở cơ quan, nếu có cán bộ công nhân viên muốn gửi thì tổ chức thu nhận, không bắt buộc, không đặt thành chỉ tiêu hoạt động của công đoàn cơ quan.

Chủ trương gửi tiền tiết kiệm mua lương thực lần này là nhằm huy động tiền mặt còn nhàn rỗi trong nhân dân, trong cán bộ công nhân viên chức để mua lương thực. Vì vậy cán bộ và nhân dân không nên rút tiền tiết kiệm bình thường để gửi qua sổ tiết kiệm này, vừa không góp phần gì thực tế vào huy động tiền mua lương thực cho thành phố, vừa gây rối thêm sổ sách giấy tờ của Ngân hàng Nhà nước.

3. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường xã chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện chủ trương này, phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, mặt trận, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận động, nói rõ nghĩa, nội dung của việc tiết kiệm góp vốn để thu mua lương thực, phát động thành phong

trào quần chúng sôi nổi lôi cuốn mọi người, mọi tầng lớp dân cư kể cả cán bộ, công nhân viên chức.

Cấm không được gò ép quần chúng. Ai có tiền thì gửi, ai thực sự không có tiền gửi thì thôi, khi có tiền sẽ gửi. Ai có được nhiều tiền thì gửi càng nhiều càng tốt. Có thể gửi 1 lần, có thể gửi nhiều lần. Gửi đợt này rồi, sau đó cứ tiếp tục gửi thêm nữa. Không được bình quân chủ nghĩa, gò ép, áp đặt số tiền phải gửi cho mỗi hộ, mà phải lấy tuyên truyền vận động làm chính.

4. Thủ tục thu nhận tiền gửi thanh toán tiền lãi, cho rút tiền ra phải đơn giản, nhanh chóng, không được gây phiền hà cho quần chúng. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường xã các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, nhân viên Nhà nước cố tình có thái độ gò ép, gây phiền hà, trở ngại trong cuộc vận động này.

5. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo lương thực cho mỗi người dân. Công ty Kinh doanh lương thực thành phố phải bảo đảm cho tất cả mọi người được mua gạo kinh doanh, kể cả người vì quá nghèo hiện nay chưa có tiền gửi, kể cả người tạm trú có tên trong hộ khẩu (phân tạm trú).

6. Hàng ngày, Ngân hàng thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình huy động nói trên với Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

Hàng tuần, Ngân hàng thành phố và UBND quận huyện kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố.

7. Yêu cầu các đoàn thể quần chúng, Mặt trận tổ quốc các cấp, Ban Tuyên huấn Thành uỷ và các Ban Tuyên huấn, Sở Văn hoá Thông tin quận, huyện, phường xã cần mở ngay 1 đợt tuyên truyền vận động sâu rộng trong quần chúng, động viên nhân dân đóng góp tích cực vào quỹ tiết kiệm này vừa có lãi vừa nắm được lương thực. Mọi hình thức cưỡng bức bắt ép phải kiên quyết đình chỉ ngay.

8. Giao cho Ngân hàng thành phố cùng Công ty kinh doanh lương thực thành phố làm ngay một kế hoạch hướng dẫn triển khai thật cụ thể, không nên làm hình thức rườm rà, đặc biệt chú ý cải tiến quản lý thu nhận tiền để dân dễ dàng đưa đến gửi cho Nhà nước.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, và phải được thể hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi bằng phương tiện nhanh nhất trong toàn thành phố. Các nội dung Chỉ thị số 55/CT-UB có trái với chỉ thị này đều được hủy bỏ không thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT/Chủ tịch

Phó chủ tịch/Thường trực

NGUYỄN VÕ DANH

